

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua (2015 - 2020), các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong cán bộ, công nhân viên chức lao động huyện Kiến Xương, giai đoạn 2016 - 2020.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 167.740 CNVCLĐ, trong đó khu vực nhà nước có 48.677 người, khu vực ngoài nhà nước có 119.063 người. Tổng số công đoàn cơ sở 1.632 đơn vị với 140.650 đoàn viên. Để nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong CNVCLĐ, hàng năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo và hướng dẫn các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành kịp thời phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong CNVCLĐ với nhiều nội dung phong phú, sát thực tế, phù hợp với đặc điểm ngành nghề, điều kiện của địa phương, cơ sở. Các phong trào thi đua được phát động thường xuyên, với nhiều nội dung, hình thức, cụ thể hóa cho từng ngành, địa phương, đơn vị như: phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu nâng suất, chất lượng, hiệu quả; phong trào “Xanh, sạch, đẹp - bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” gắn với hướng ứng “Tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động - phòng, chống cháy, nổ”;

phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; các phong trào thi đua “Xây dựng công sở văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”, “Học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển” và đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”... Các phong trào thi đua trong CNVCLĐ đã có bước đổi mới về nội dung, hình thức, gắn với các cuộc vận động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, được đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn trong tỉnh hưởng ứng tích cực. 100% liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở đăng ký các danh hiệu thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất và công tác của đoàn viên, CNVCLĐ. Với các phong trào thi đua đã được triển khai, hàng năm có trên 90% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 70 - 75% cá nhân đạt các danh hiệu thi đua, đã có hàng chục nghìn tập thể, cá nhân đạt

danh hiệu lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua các cấp. Tiêu biểu như trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020 có 105.859 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu phụ nữ “Hai giỏi”; trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cán bộ, đoàn viên trong tỉnh đã tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chủ động đề xuất các mô hình sản xuất có hiệu quả góp phần về đích sớm các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Từ sự sáng tạo trong lao động, sản xuất, 5 năm qua, các phong trào thi đua đã trở thành động lực để CNVCLĐ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm, đã có nhiều công trình, sản phẩm mới, giá trị kinh tế cao được đăng ký gần biển, trong đó đã tổ chức gần 28 công trình chào mừng các ngày kỷ niệm, trong đó đã có 5 công trình thi đua đã có 5.737 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị được ứng dụng vào sản xuất và các lĩnh vực chuyên môn làm lợi hàng trăm tỷ đồng; đã có trên 800 đề tài, giải pháp

tham gia hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật Thái Bình, trong đó có 100 đề tài, giải pháp đạt giải, được các cấp, các ngành khen thưởng và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo. Đánh giá về hiệu quả của các phong trào thi đua, ông Bùi Xuân Vinh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Thông qua các phong trào thi đua, CNVCLĐ ngày càng khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thay đổi từng bước cách nghĩ, cách làm; trình độ, cách thức tổ chức phong trào, hiểu biết về kinh tế - xã hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn được nâng lên. Từ thực tế phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo, y tế, môi trường, quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh. Với những thành tích đạt được, 5 năm qua đã có 3 cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; 1 tập thể và 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; hàng nghìn tập thể và cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, bằng khen; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 74 đơn vị, tặng bằng khen cho 253 tập thể và 400 cá nhân... Từ các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động đã khơi dậy lòng yêu nước, sự nhiệt tình, trách nhiệm, tài năng sáng tạo của đội ngũ CNVCLĐ trên từng lĩnh vực, từng vị trí công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác thi đua, khen thưởng.

NGUYỄN CƯỜNG

QUYNH PHỤ Lan tỏa việc học và làm theo gương Bác

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu với những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Về thôn Bương Hạ Tây, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) thăm khu chuyển đổi của gia đình chị Phạm Thị Họa, trước màu xanh bạt ngàn của ngô, lạc, đỗ và các loại cây ăn quả, ít ai biết rằng 9 mẫu đất này trước đây là khu vực xen kẽ giữa hai bãi rác, chuiet thường xuyên phá hoại, sản xuất không được thu hoạch. Chị Họa đã mạnh dạn thuê lại 9 mẫu ruộng này của 17 hộ gia đình để vừa cải tạo đất, vừa cấy, vừa trồng xen canh các loại cây ngắn ngày như ngô ngọt, đậu tương, khoai lang, đỗ đen... Những

năm gần đây, được sự nhất trí của địa phương, chị đã chuyển đổi sang trồng cây ăn quả. Vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm, đến nay 400 trụ thanh long ruột tím và 300 gốc ổi Đài Loan đã cho quả ngọt mang lại thu nhập cho gia đình chị mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, trên những diện tích đất chưa khép tán cây ăn quả, chị trồng xen canh khoai lang, ngô ngọt. Không chỉ làm giàu cho gia đình, khu chuyển đổi của gia đình chị Họa còn giải quyết việc làm cho 5 lao động thường xuyên. Khắc ghi lời Bác dặn: “Phụ nữ cũng là người chủ nước nhà. Để xứng đáng là người chủ thì chị em phải ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm... Làm cho gia đình ngày càng no ấm, làm tốt nghĩa vụ đối với nhà nước”, ngoài tích cực phát triển kinh tế gia đình, chị Họa còn là hạt nhân nòng cốt trong phong trào phụ nữ cơ sở. Gần 30 năm tham

gia sinh hoạt hội, đặc biệt từ năm 2016 với cương vị Chủ tịch trưởng Chi hội phụ nữ thôn Bương Hạ Tây, chị đã quy tụ đông đảo chị em tham gia hoạt động. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được Chi hội tích cực hướng ứng, thực hiện hiệu quả. Năm 2005, chị Họa tiên phong thành lập “Hội tình nghĩa” của phụ nữ, đến nay hội đã quy tụ trên 60 thành viên với tổng quỹ gần 100 triệu đồng. Số tiền này tạo điều kiện cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn lãi suất thấp để phát triển kinh tế; đồng thời để thăm hỏi, động viên hội viên và người thân khi ốm đau, qua đời... Điều đó đã tạo nên chất keo gắn kết giữa tổ chức hội và hội viên, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Với những thành tích đã đạt được, chị Họa vinh dự được Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ khen thưởng là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác.

Theo đồng chí Trần Thị Ngân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ: Chi Họa là một trong rất nhiều điển hình tiêu biểu ở Quỳnh Phụ. Trong 4 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu dương, khen thưởng 126 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác. Đây là kết quả của sự chỉ đạo đồng bộ, thống nhất, thường xuyên từ cấp ủy huyện tới cơ sở. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và ban hành các kế hoạch về triển khai học tập và tổ chức thực hiện Chỉ thị; đồng thời chỉ đạo tổ chức đăng ký việc làm theo Bác nhằm giúp việc triển khai thực hiện đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực ở các lĩnh vực. Nội dung đăng ký yêu cầu phải cụ thể, rõ ràng, không chung chung. Nội dung làm theo của tập thể phải được thảo luận, thống nhất trong

tập thể cấp ủy, chi bộ; nội dung đăng ký của cá nhân phải báo cáo trước chi bộ để chi bộ tham gia đóng góp ý kiến. Việc đăng ký và kết quả thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn, nội dung quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Việc tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được Huyện ủy Quỳnh Phụ chú trọng thực hiện thường xuyên. Hàng năm, qua sơ kết, tổng kết đã phát hiện, biểu dương hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu. Sau biểu dương, các địa phương, đơn vị chú trọng tuyên truyền nhân rộng, bồi dưỡng điển hình trên tất cả các lĩnh vực. Thường xuyên tổ chức các chương trình tham quan, học tập, giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với các cá nhân, tập thể điển hình nhằm nhân rộng mô hình trong toàn huyện. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong học tập

Đến nay, huyện Vũ Thư đã hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đại hội, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, ổn định bộ máy cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, tạo đà để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bách Thuận vừa qua đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Luật, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên nên Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Ban Chấp hành được bầu đúng cơ cấu, đúng tiêu chuẩn. Đây là một trong những yếu tố giúp địa phương thuận lợi trong việc sắp xếp, kiện toàn, ổn định các chức danh lãnh đạo, cán bộ chủ chốt cấp ủy, chính quyền địa phương. Đến nay, bộ máy cấp ủy, chính quyền xã đã cơ bản ổn định, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Việt Hùng có nhiều thay đổi trong công tác cán bộ. Đồng chí Đinh Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Xã đang hiện thực hóa kế hoạch phân công cấp ủy viên khóa mới ngay sau đại hội được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; hàng nghìn tập thể và cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, bằng khen; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 74 đơn vị, tặng bằng khen cho 253 tập thể và 400 cá nhân... Từ các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động đã khơi dậy lòng yêu nước, sự nhiệt tình, trách nhiệm, tài năng sáng tạo của đội ngũ CNVCLĐ trên từng lĩnh vực, từng vị trí công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác thi đua, khen thưởng.

VŨ THƯ Ổn định bộ máy cấp ủy, chính quyền sau đại hội đảng cấp huyện và cơ sở



Phát huy dân chủ trong lựa chọn cán bộ đủ đức, đủ tài vào cấp ủy, từ đó gánh vác trọng trách lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

các tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt phương án nhân sự đại hội đảng bộ, chi bộ. Nguồn nhân sự được phê duyệt đã được lựa chọn, thẩm định, đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn, có khả năng gánh vác trách nhiệm. Huyện cũng hướng dẫn quy định về số lượng phó chủ tịch HĐND và phó chủ tịch UBND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, tạo điều kiện để các địa phương chủ động chuẩn bị nhân sự chủ chốt chính quyền các cấp trước khi đại hội. Làm chặt chẽ, nghiêm túc các khâu nên đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở đã hoàn thành việc lựa chọn cấp ủy viên, tạo nguồn nhân sự chủ chốt cho bộ máy cấp ủy, chính quyền cơ sở. Huyện Vũ Thư hiện có 51 đảng bộ, chi bộ cơ sở. Kết quả, đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 22/51 tổ chức cơ sở đủ số lượng cấp ủy theo quy định, 29/51 tổ chức cơ sở đảng bầu đủ số lượng cấp ủy; 57 đồng chí không tham gia tái cử cấp ủy. Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu được 455 đồng chí tham gia cấp ủy khóa mới, trong đó tái cử là 358 đồng chí, nguồn mới là 97 đồng chí. Các đồng chí dự kiến tái cử đã trúng cử 358 đồng chí (đạt 99,45%), 97,8% cán bộ chủ chốt các xã dự kiến tái

cử trúng cấp ủy khóa mới. Đồng chí Phạm Văn Uyên, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Vũ Thư cho biết: Ngay sau đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, Huyện ủy đã chỉ đạo các địa phương nhanh chóng triển khai công tác sắp xếp, ổn định bộ máy cấp ủy, chính quyền địa bàn khá thuận lợi. Hiện nay, hầu hết các địa phương đã hoàn thành sắp xếp, ổn định bộ máy cấp ủy, chính quyền sau đại hội. Tuy nhiên, huyện còn một số xã đang gặp vướng mắc về vấn đề giải quyết vị trí công tác cho cán bộ chủ chốt không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tái cử HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với các trường hợp này, Huyện ủy và các địa phương tập trung làm tốt công tác tư tưởng, vận động cán bộ đồng thuận với sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ của địa phương; kịp thời hướng dẫn thực hiện và giải quyết tốt chế độ, chính sách cho cán bộ. Trong quá trình sắp xếp bộ máy cấp ủy, chính quyền cơ sở, huyện có sự sáng tạo, phù hợp với các quy định và điều kiện thực tiễn, tuy nhiên luôn bám chắc sự chỉ đạo của tỉnh,

chặt chẽ, có sự giám sát, kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm minh nếu có sai phạm. Việc bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới ngay sau đại hội theo đúng phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Huyện ủy yêu cầu công tác bố trí, sắp xếp phải thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của trung ương; thực hiện đúng quy trình về công tác cán bộ; cách làm thân trọng, công khai, minh bạch, đồng viên, khuyến khích sự tự nguyện của cán bộ đồng thời giữ được sự ổn định và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nhờ tinh thần chủ động, quyết liệt, đến nay bộ máy cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Vũ Thư được sắp xếp hợp lý, ổn định, theo đúng quy định, thể hiện sức mạnh trí tuệ của tập thể và phát huy được năng lực, sự trưởng thành của mỗi cán bộ, đảng viên, từ đó góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

QUYNH LŨU

Qua đó, nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh của huyện tiếp tục được tuyên truyền nhân rộng. Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên trong tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các ban, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Nhờ vậy, những năm qua, kinh tế của huyện Quỳnh Phụ tiếp tục phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 10,3%/năm vượt chỉ tiêu Đại hội 1,8%. Xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm 1 năm so với mục tiêu Đại hội. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp nhiều người dân xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) nâng cao thu nhập.

ĐẠO QUYNH